



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Journal) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ในปัจจุบันวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อยู่ในรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการประเมินและคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารฯ และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่ออ่านและประเมินบทความให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงกำหนดระเบียบ เรื่องหลักเกณฑ์ผู้ประเมินบทความวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี ซึ่งผู้ประเมินบทความวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่องย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 3 เรื่องขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการอ่านและพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ส่งคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือตามเกณฑ์วารสารวิชาการที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) หรือ
3. มีประสบการณ์ในการอ่านและพิจารณาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ส่งคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus หรือเป็นวารสารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ
4. มีประสบการณ์ในการอ่านบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ส่งคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการจัดทำรายงานการประชุมที่เผยแพร่เป็นรูปเล่ม (Proceedings) และมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ และมีคณะกรรมการจัดประชุมอย่างชัดเจน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ธีรณ พงษ์สวัสดิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรณ พงษ์สวัสดิ์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี